

PTT ยอมรับ PTTEP ตั้งด้อยค่า

● โครงการออยล์เชนจ์ สั่นสะเทือนงบบริษัท

PTT รับ PTTEP ตั้งด้อยค่า "ออยล์ เชนจ์" สะเทือนงบบริษัท หลังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ฟากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมชี้ ราคาน้ำมันดิบปี 61 วิ่งในกรอบ 52-57 เหรียญฯ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กรณีที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ต้องรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจำนวนประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจาก PTT ถือหุ้นอยู่ใน PTTEP ที่สัดส่วนประมาณ 65% ทำให้ต้องมีการรับรู้ผลกระทบจาก PTTEP เข้ามาเช่นกัน

ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทได้คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2561 จะอยู่ที่ระดับประมาณ 55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งกลุ่ม OPEC จะร่วมกันทยอยลดกำลังการผลิตน้ำมันลง ส่วนระดับราคาน้ำมันดิบในปี 2560 จะอยู่ที่ระดับ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 ระดับราคาน้ำมันโดยรวมได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 50 เหรียญต่อบาร์เรล และในช่วงที่เหลือของปี 2560 ยังต้องรอดูว่า สถานการณ์ต่างๆ ในต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบมากน้อยแค่ไหน เพราะถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นระดับสูง จะส่งผลให้ผลผลิตของ Shale Oil จากสหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าสู่



เทวินทร์ วงศ์วานิช

ระบบ และเป็นปัจจัยกดดันให้ระดับราคาน้ำมันอยู่ในระดับประมาณ 55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นจากฐานระดับราคาน้ำมันดังกล่าวจึงถือเป็นภาวะที่สมดุล

"กลุ่ม ปตท. คาดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะวิ่งอยู่ที่ระดับ 55 แบบบวกลบ ซึ่งปัจจัยจะมาจากกลุ่มโอเปกได้มีมติปรับลดกำลังการผลิตลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น แต่ขณะเดียวกันจะส่งผลให้มีกำลังการผลิต Shale Oil สหรัฐอเมริกาเข้ามาเช่นกัน ส่วนในนี้คาดการณ์จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังจาก 10 เดือนที่ผ่านมา

มาวิ่งอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐ แต่ต้องรอดูว่าวงดลันปีนี้จะปิดที่ระดับเท่าไร เพราะยังมีปัจจัยจากภายนอกเข้ามากระทบ" นายเทวินทร์ กล่าว

ด้านนายสุภฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2561 ทิศทางราคาน้ำมันดิบดูจะไปจะอยู่ที่ระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยความต้องการน้ำมันดิบของโลกในปี 2561 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับประมาณ 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ทั้งนี้ ความต้องการน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวขึ้นที่ 3.70% ประกอบกับการปรับลดกำลังผลิตตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ผลิต OPEC และกลุ่ม Non-OPEC อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สหรัฐอเมริกาคจะกลับมาผลิต Shale Oil เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการกระจายการผลิตไปยังแหล่งใหม่ ดังนั้นทำให้ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกรอบแคบ

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และนโยบายการเมืองของเศรษฐกิจในตะวันออก และตะวันตกที่ยังมีความผันผวน รวมถึงทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่จะเน้นการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ■